



TOÀ GIÁM MỤC THANH HÓA
50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi
Thành phố Thanh Hóa - Việt Nam
ĐT: (037) 853.138 - (037)713.599
ĐD: 0912.395.558 - Email: ngchil@yahoo.fr

TÒA GIÁM MỤC THANH HÓA
50 Nguyễn Trường Tộ, Đường Trường Thi
Thành phố Thanh Hóa – Việt Nam
Tel. 0373.853.138
ĐD: 0912.395.558 – Email: ngchil@gmail.com

Kính gửi: Quý Cha và quý ân nhân

THƯ GIỚI THIỆU

Thưa quý vị,

Thánh Phaolo Lê bảo Tịnh là một khuôn mặt sáng chói trong số 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngài sinh ra tại Giáo xứ Trinh Hà, thuộc giáo phận Thanh Hóa. Tại đây đã có một ngôi nhà thờ, nhưng sức chứa chỉ đủ cho khoảng 100 người, lại đã xuống cấp nghiêm trọng không thể sử dụng được nữa.

Giáo phận Thanh hóa muốn xây dựng một ngôi đền tôn kính ngài ngay tại quê hương của ngài. Công trình này cần đến trên dưới ba trăm ngàn Đô-la Mỹ. Nhưng giáo dân tại chỗ chỉ có hơn hai trăm người và chỉ sống bằng nghề nông nên rất nghèo khổ, không thể cáng đáng toàn bộ chi phí.

Tôi đã ủy thác việc xây dựng đền thánh nói trên cho cha Micae Trịnh ngọc Tứ, hiện là chính xứ Trinh hà.

Xin quý cha và quý vị ân nhân rộng lòng giúp đỡ ngài. Giáo phận Thanh hóa xin hết lòng tri.

Xin thánh Phaolo Lê bảo Tịnh bầu cử cho tất cả những ai quảng đại đóng góp vào công trình tôn vinh ngài.



Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2012

GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HÓA

California, ngày 08 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Quý ông bà, cô dì chú bác và toàn thể anh chị em

TÂM THU

Thưa Quý ân nhân,

Con là linh mục Micae Trịnh Ngọc Tứ, chánh xứ Trinh Hà, giáo phận Thanh Hóa, miền Bắc VN. Năm 2008, con đã sang Mỹ xin quý ân nhân giúp đỡ kinh phí xây dựng Nhà Lê Bảo Tịnh. Ngôi nhà này mục đích nuôi những người già cả neo đơn, mồ côi tàn tật, nuôi dạy trẻ em trong giáo xứ và đón tiếp khách hành hương Đền Thánh Lê bảo Tịnh. Ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010. Nhân dịp này, con xin đại diện cho mọi người trong giáo xứ xin tri ân tất cả quý ân nhân tại Mỹ, Canada và Úc châu. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Lê bảo Tịnh, xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.

Mặc dù là quê hương Thánh Tử Đạo Lê bảo Tịnh, nhưng vì giáo xứ 57 năm không có cha xứ, nên phần lớn giáo dân đã bỏ đạo đến 80%. Hiện nay chỉ còn có hơn 300 người theo đạo, trong đó chỉ có 8 người đàn ông gần đất xa trời mới theo đạo mà thôi. Còn lại là đàn bà và vài chục trẻ em mới được rửa tội, nhưng cha mẹ các em cũng chưa theo đạo... Đàn ông thì ăn thịt, đàn bà thì ăn xôi, nghĩa là chỉ có các bà theo đạo, còn các ông thì không theo đạo. Đời sống của giáo dân rất nghèo về đức tin và vật chất: mỗi thánh lễ Chúa nhật xin tiền giỏ được 6,5 USD. Vì vấn đề tái truyền giáo tại đây mà chúng con phải xây dựng nhà Lê Bảo Tịnh trước để giúp đỡ những người già cả neo đơn, mồ côi tàn tật, nuôi dạy trẻ em... Để tỏ lòng sùng kính và biết ơn các Thánh Tử Đạo, giáo xứ đang tiến hành xây dựng cho Thánh Tử Đạo Lê Bảo Tịnh một ngôi đền thờ và cũng là nơi cho giáo dân dâng Thánh lễ vì giáo xứ chưa có nơi thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, tự sức mình, chúng con không thể nào hoàn thành được tâm nguyện. Vì thế, kính xin quý ân nhân thương giúp đỡ giáo xứ chúng con.

Giáo xứ sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các ân nhân vào mỗi thứ Năm đầu tháng tại Đền Thánh Lê Bảo Tịnh.

Xin vui lòng liên hệ: linh mục Micae Trịnh ngọc Tứ, địa chỉ: 9722 W. Pacific – Anaheim – CA 92804 – Tel.: 703.209.4762 hoặc 714.588.0638. Nếu quý vị gửi check thì xin viết:

Pay to the order of: **HIỆP HỘI TÔNG ĐỒ DON BOSCO**

For: **ĐỀN THÁNH LÊ BẢO TỊNH – THANH HÓA**

Nếu quý vị muốn khai thuế, xin viết:

Pay to the order of: **VN SISTERS SUPPORT ASSOCIATION**

For: **ĐỀN THÁNH LÊ BẢO TỊNH – THANH HÓA**

Chúng con xin tri ân quý ân nhân & xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân.



Linh mục Chánh xứ

Micae Trịnh ngọc Tứ